

ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วม

รัฐบาลฝรั่งเศสให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับการดำเนินงานระบบโครงข่ายการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง

เวียงจันทน์ สปป. ลาววันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 - รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบทุนสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านยูโร ให้แก่คณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อปรับปรุงและขยายเครือข่ายการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเพื่อใช้พัฒนาโครงข่ายการติดตามสถานการณ์น้ำและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการดำเนินงานของโครงการโครงสร้างพื้นฐานในแม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสายสาขาที่สำคัญของแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงเป็นเส้นเลือดใหญ่ของผู้คนนับล้านที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำเพื่อการดำรงชีวิต แต่เมื่อการพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น ข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำในลุ่มน้ำ และวิธีการดำเนินงานของโครงสร้างพื้นฐานนี้ ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

“เรามุ่งหวังที่จะเสริมสร้างระบบโครงข่ายการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในปัจจุบันทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถรวบรวมและส่งข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ แบบใกล้เคียงเวลาจริง เพื่อการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการแม่น้ำโขง” กล่าวโดย ดร. อัน พิช ฮัทดา (Dr An Pich Hatda) ประธานกรรมการบริหารสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง

ทุนสนับสนุนที่จัดทำให้ผ่านสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Française de Développement : AFD) นั้น จะมีระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึง 2568 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการแม่น้ำโขง และประเทศสมาชิก – กัมพูชา สปป. ลาว ไทย และเวียดนาม – ในการตรวจสอบติดตามปริมาณน้ำฝน และปริมาณการไหลในแม่น้ำโขง เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลในแม่น้ำโขงและผลกระทบที่สอดคล้องกันอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ตะกอน และการประมง

ทุนสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากรัฐบาลฝรั่งเศสให้การดำเนินงานโครงการเครือข่าย อุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมที่ได้รับการสนับสนุนก่อนหน้านี้จำนวน 2 ทุน เป็นมูลค่า 4 ล้านยูโร ซึ่งได้มีการดำเนินการเป็น สองระยะ โดยในระยะแรกของโครงการเครือข่ายอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2550-2555) นั้น คณะกรรมการแม่ข่ายได้จัดตั้งเครือข่ายสถานีอุตสาหกรรม-อุตสาหกรรมตามลำโขงและลำน้ำสาขาจำนวน 49 สถานี เพื่อรวบรวม ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนแบบใกล้เคียงเวลาจริงในทุก ๆ 15 นาที สำหรับการพยากรณ์น้ำท่วมและ การติดตามสถานการณ์น้ำ

ในระยะที่สอง (พ.ศ. 2559-2565) คณะกรรมการแม่ข่ายได้ขยายเครือข่ายโดยมีสถานีเพิ่มเติมอีก 11 สถานีตามแม่ข่ายสถานประธาน และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของแม่น้ำ รวมถึงการ ประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้านอื่น ๆ

“การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยให้คณะกรรมการแม่ข่าย สามารถพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลทางอุตสาหกรรมของแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาหลัก ซึ่งนำไปสู่การสร้างระบบการตรวจสอบ แบบบูรณาการเพื่อการจัดการแม่น้ำที่ดีขึ้น” นางจูเลียเกต – อูอาฮิอูน (Ms Julie Gabet-Ouahioune) ผู้อำนวยการสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศสปป.ลาว กล่าวขณะลงนาม ในข้อตกลงการให้ทุนฉบับใหม่ที่มาจากฟลอเรนซ์ ฌองบล็อง – ริสเลอร์ (Madame Florence Jeanblanc-Risler) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำสปป.ลาว ได้ลงนามเช่นกัน

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา รัฐบาลฝรั่งเศสได้มอบเงินทุนสนับสนุนจำนวนกว่า 10 ล้านยูโร (ประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโขง

ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในพันธมิตรการพัฒนาที่สนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของ คณะกรรมการแม่ข่าย โดยแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีฉบับใหม่ของคณะกรรมการแม่ข่ายนี้จะเป็น เครื่องมือสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำโขงฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2564-2573 ซึ่งจะ ช่วยให้ประเทศสมาชิกทั้งสี่ดำเนินงานร่วมกันในการรักษาหน้าที่ทางนิเวศวิทยาของแม่น้ำ รวมถึงสนับสนุน การลงทุนในภูมิภาคที่จำเป็นผ่านการวางแผนระดับภูมิภาคเชิงรุก และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการ ต่อต้านภัยพิบัติ

บันทึกบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง : คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) เป็นองค์กรระหว่างหน่วยงานรัฐบาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมือในระดับภูมิภาคพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง กัมพูชา สปป.ลาว ประเทศไทยและเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นเวทีระดับภูมิภาคในการเจรจาต่อรองด้านทรัพยากรน้ำ เช่นเดียวกับกับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ในด้านการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

เกี่ยวกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส : สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส (Agence Française de Développement: AFD) เป็นหน่วยงานสาธารณะที่ให้เงินสนับสนุนและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยุติธรรมและยั่งยืนมากขึ้น ในฐานะตัวแทนความร่วมมือของฝรั่งเศสในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคเพื่อการพัฒนาและการลงทุนที่ยั่งยืน AFD ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างการแนวทางการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ร่วมกัน และสำหรับผู้คนในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก

AFD มีโครงการมากกว่า 4,000 โครงการภายใต้หน่วยงานในต่างประเทศของฝรั่งเศสใน 115 ประเทศ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึงการดำเนินงานเพื่อปกป้องทรัพยากรร่วมของมนุษย์อันได้แก่ สันติภาพ การศึกษา สุขภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพภูมิอากาศที่มั่นคง

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

Mr Sopheak Meas, เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล : sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4070

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-92479737

Ms Charlotte Le Layo

ผู้จัดการการสื่อสารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส

อีเมล: lelayoc@afd.fr

###